



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๕๗๐

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสิริกัญจน์ สุธาณชัย

(ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)

**รายงานประเด็นเด่นประจำวัน**  
**ประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕**

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผ.กท.กำชับ หน่วยงาน กท. เตรียมการ จัดงานกาชาด ปี ๒๕๖๕ ให้เรียบร้อย ทุกด้าน	ข่าวสด ไทยรัฐ siamrath matichon innews fm๙๑bkk amarintv ๗๗kaoded twitter.com/Matichon Online twitter.com/fm๙๑	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กท. กล่าวหลังประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ ว่า ได้ถอดบทเรียนจากการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อนำข้อบกพร่องมาแก้ไข โดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องรายได้จากการออกร้าน กท.และร้านของดี ๕๐ เขต ทำความเข้าใจกับร้านต่าง ๆ ให้ชัดเจนและบริหารจัดการรายได้ให้ดี - ส่วนด้านความปลอดภัย กท.ได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายนอกโดยรอบ ๑๐๐ กล้อง และภายในงาน ๑๓๐ กล้อง จึงได้กำชับให้ติดตั้งกล้องเพิ่มเติมในจุดที่จำเป็น และจัดตั้งศูนย์บัญชาการ CCTV ภายในสวนลุมพินี เพื่อมอนิเตอร์เหตุการณ์และประสานงานกับกองอำนวยการร่วมได้อย่างรวดเร็ว หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ด้านการจราจร ได้สั่งการให้สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักเทศกิจ ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมงาน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนและร่วมจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปัญหาการจราจร
๒	กท.ปรับลด งบประมาณ โครงการ ปรับปรุงทัศน คลองช่องนนทรี	ข่าวสด เดลินิวส์ khaosod dailynews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กท. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีว่า เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ จึงดำเนินการโครงการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น จากเดิมโครงการใช้งบประมาณ ๙๘๐ ล้านบาท ปรับลดเหลือ ๕๒๐ ล้านบาท และลดระยะทางจาก ๔.๕ กิโลเมตร เหลือ ๒.๖ กิโลเมตร ส่งผลให้โครงการดังกล่าวมี ๓ ช่วง ดังนี้ (๑) ช่วงจาก ถนนสาทร-ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๗ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร (๒) ช่วงจาก ถนนสุรวงศ์-ถนนสาทร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร และ (๓) ช่วงซอยนราธิวาสราชนครินทร์๗-ถนนจันทน์ ระยะทาง ๑.๖ กิโลเมตร	<u>ด้านบวก</u> - ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่าง ๆ	- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๓	กท.จัดงาน ครบรอบ ๕๑ ปี รพ.เจริญกรุงฯ มุ่งพัฒนา การให้บริการ ประชาชน	matichon innews theworldnews facebook.com/innews twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กท. เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ ๕๑ ปี การสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ภายใต้แนวคิด “We provide better health to make Bangkok more livable : ร่วมสร้างสุขภาพที่ดี เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่” พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้มีอุปการคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและบุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รวมถึงมอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอสื่อความหมาย	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ ของ ส ต า น พยาบาลสังกัด กท. ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้บริการ	- สำนักการแพทย์และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลสังกัด กท. ด้วยการใช้นวัตกรรม

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ต่อเนื่อง		ของ “ค่านิยม” รพจ. HEALTH และ เข็มมุ่ง ๓P Safety - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับตติยภูมิ ชั้นสูงขนาด ๔๖๔ เตียง มีระบบการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องอัตโนมัติ ทางห้องปฏิบัติการ (Total Lab Automation) ควบคู่ไปกับดิจิทัลโซลูชัน (Digital Solution) ในระบบงานเทคนิคการแพทย์ มีศูนย์รับผู้ป่วยใน (Admission center) ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ศูนย์ ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการตรวจ รักษาและผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวช เป็นต้น อีกทั้งยังมีคลินิกสุขภาพเพศ หลากหลาย (BKK Pride Clinic) และในอนาคตได้วางแผนเพิ่มศูนย์ความ เป็นเลิศอีก ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์โรคหัวใจและทรวงอกและศูนย์เวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ	ดูแลสุขภาพแก่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ	และเทคโนโลยี เพื่อให้บริการ ดูแลสุขภาพแก่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ
๔	ผว.กทม. พบสมาชิก สมาคม ข้าราชการ บำนาญ กทม.	matichon siamrath innews facebook.com/innews twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวในการร่วมประชุมใหญ่สามัญของ สมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๕ ว่า การประชุม ดังกล่าวจัดขึ้นหลังจากว่างเว้นการประชุมใหญ่ฯ นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือ การเลือกตั้ง นายกสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร รวมทั้งรับฟังปัญหาและ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสมาคมฯ ซึ่งได้รับเรื่องไว้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป พร้อมขอบคุณข้าราชการบำนาญที่ถือเป็นรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และมีส่วนในการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับหน่วยงาน กทม.	<u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมศักยภาพผู้เกษียณอายุ ราชการของ กทม. ในการ พัฒนาตนเองและมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางสังคม	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของสมาคมข้าราชการ บำนาญกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมศักยภาพผู้ เกษียณอายุราชการของ กทม. ในการพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางสังคม
๕	รผว.กทม. ติดตาม การดำเนินงาน ตามนโยบาย ผว.กทม. ในพื้นที่เขต บางกอกน้อย	matichon prbangkok facebook.com/ matichon online facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายจกัพันธ์ ฝิวงาม รผว.กทม. ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อย เพื่อติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของ ผว.กทม. ได้แก่ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหาร ราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตบางกอกน้อย ตรวจจุดผ่อนผันท่าการค้า จุดเสี่ยงภัยด้านอาชญากรรม ตรวจเยี่ยมต้นแบบ การคัดแยกขยะ ที่โรงเรียนวัดยางสุทธาราม ตรวจวัดค่าฝุ่น PM๒.๕ สถานที่ ก่อสร้างอาคารชุดลมพินิวิลล์ จรัญ-ไพฉาย ระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ ๒๐ และ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยเน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามแนวทางการ แก้ไขปัญหามลพิษ PM๒.๕ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามการดำเนินงานตาม นโยบาย ผว.กทม.ในพื้นที่เขต ต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงามของพื้นที่	- สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การให้บริการศูนย์บริหาร ราชการฉับไวใสสะอาด มาตรการป้องกันฝุ่น PM๒.๕ การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย การ คัดแยกขยะในชุมชน และ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			กำหนดอย่างเคร่งครัด - จากนั้นตรวจการก่อสร้างสวนสาธารณะใหม่ที่จะจัดทำเป็นสวน ๑๕ นาที ได้แก่ สวนหย่อมยูเทิร์นเพลนใจ ตั้งอยู่ริมทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔ พื้นที่ ๒๒ ตารางวา รวมถึงสวนสาธารณะเดิมที่จะพัฒนาเป็นสวน ๑๕ นาทีอีก ๒ แห่ง ได้แก่ สวนหย่อมปากซอยรุ่งประชา ถนนบรมราชชนนี (ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา) พื้นที่ ๑ งาน ๒๗ ตารางวา และสวนหย่อมสายใต้เก่า บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย พื้นที่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา		การจัดทำถนนสวยและสวนสาธารณะในพื้นที่เขต
๖	กทม.เผยประชาชนร่วมมือลดขยะฝึกลบได้ ๗,๐๕๖ กก. เตรียมขยายจุดรับขวด-เด็หน้า ส่งเสริมแยกก่อนทิ้ง	matichon mgronline prbangkok facebook.com/matichon online facebook.com/prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายพรพรม วิจิตเศรษฐ์ ทปช. ของ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการขยะต้นทางของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ว่า ที่ประชุมรายงานความคืบหน้าการจัดการขยะที่ต้นทางตามนโยบายของ ผว.กทม. ประกอบด้วย (๑) การจัดการขยะครบวงจรตามโครงการ ไม่เทรวม (๒) การพัฒนาระบบทิ้งขยะเพื่อปรับสภาพแวดล้อมบนทางเท้าด้วยกรงตาข่าย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางเท้า (๓) จุด Drop Off ตามนโยบายส่งขยะกลับคืนสู่ระบบและ (๔) ความคืบหน้าการเตรียมแผนการจัดการขยะภายในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๘-๑๘ ธ.ค.๖๕ ที่สวนลุมพินี	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการขยะต้นทางของ กทม. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการขยะต้นทางของ กทม. พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
๗	กทม.เปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ดูแลประชาชนพื้นที่เขตบางเขน	แนวหน้า mgronline naewna innews khaosod matichon siamrath	- นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รป.กทม. กล่าวเปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขนว่า สำนักอนามัย (สนอ.) ได้จัดทำโครงการดังกล่าวโดยบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อให้บริการเชิงรุกถึงชุมชนอย่างต่อเนื่องเดือนละ ๑ ครั้ง กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้บริการรถเคลื่อนที่ ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี รถตรวจจอบประสาทตา รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รถทันตกรรม รถคลายเครียด หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิป สุนัข/แมว กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกัน ให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา อาหารเสริม การให้ความรู้ การเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ นอกจากนี้ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุข	<u>ด้านบวก</u> - จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ให้บริการด้านสุขอนามัยเชิงรุกแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดการหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ให้บริการด้านสุขอนามัยเชิงรุกแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ชุมชนฯ ให้การสนับสนุนแวนสายตายาว และจำหน่ายของดีเขตบางเขน		ต่อเนื่อง
๘	กรมควบคุมโรค เร่งขันสูตร ชาย ๓๘ ปี ติดโควิด 19 เสียชีวิต พบทั้งช่วง รับวัคซีน ๑๐ เดือน	newsolive fm๙๑bkk ๗๗kaoded thaipost isranews ch๗ mcot	<p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวกรณีชายอายุ ๓๘ ปี ติดเชื้อโควิด 19 เสียชีวิตในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว ๑๐๑ ว่า จากข้อมูลการสอบสวนโรคเบื้องต้น โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กองระบาดวิทยา และสำนักอนามัย กทม. พบชายคนดังกล่าวได้รับวัคซีน ๓ เข็ม โดยได้รับเข็มสุดท้ายในเดือน ม.ค.๖๕ นานมากกว่า ๑๐ เดือน ขณะนี้รอผลการชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ</p> <p>- ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในแต่ละวัน เป็นกลุ่ม ๖๐๘ คือ ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ดังนั้น หากรับวัคซีนเข็มล่าสุดนานเกิน ๔ เดือนขึ้นไป ขอให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ จะสามารถป้องกันการป่วยหนัก และลดโอกาสเสียชีวิตได้ โดยสามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมเร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือ ดำเนินมาตรการเชิงรุกควบคุมโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง พร้อมเร่งรัด ให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์